

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
ฉบับวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

พันธุ์พืชพื้นเมืองสำคัญไหน?



ทัวร์ชมงาน “เจียไต่แฟร์ 2015 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ กินข้าวเป็นหลัก กินผักเป็นยา” ที่จัดขึ้น ณ ชนม์เจริญฟาร์ม ต.วังดั่ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค.นี้

เข้าไปด่านแรกเจอ “โซนรักษ์พันธุ์พื้นเมืองเพื่อความยั่งยืน” ให้นึกแปลกใจ เหตุไฉนบริษัทผู้นำด้านพันธุ์พืชผักของไทย ชยันออกเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ จนถูกกล่าวหาเป็นต้นการทำลายพันธุ์พืชพื้นเมือง...ทำไมเจียไต่ถึงใส่ใจในเรื่องนี้ หรือต้องการจะสร้างภาพรักโน่นนั่นนี่ เหมือนนางงาม

เดินกระแซะเข้าหา เลย์ได้รู้ เขาไม่ได้เสแสร้ง คุณสุภัทร เมฆิยานนท์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนา บริษัท เจียไต่ จำกัด บอกว่า บริษัททำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเจียไต่ หรือบริษัทไหนๆ ล้วนให้ความสำคัญกับพันธุ์พื้นเมืองทั้งนั้น

เพราะถ้าไม่มีพันธุ์พื้นเมือง ต่อให้บริษัทมีนักปรับปรุงพันธุ์พืชฝีมือขั้นเทพแค่ไหนก็ตาม บริษัทก็ไม่อาจจะสร้างพันธุ์ใหม่ๆได้ๆ มาขายได้เลย

“ที่เราถูกโจมตีเป็นตัวทำลายพันธุ์พืชพื้นเมือง ไม่จริงเลย เราต่างหากที่พึ่งพาพันธุ์พื้นเมืองมากที่สุด มากกว่าคนอื่นก็ว่าได้ และได้อนุรักษ์พันธุ์พื้นเมืองมานานแล้ว เพียงแต่ทำเจียบๆ ไม่เป็นข่าวเท่านั้นเอง”

จริงอยู่ พันธุ์พื้นเมืองมีข้อด้อยในเรื่องผลผลิตไม่คง รูปทรงสีสันทันไม่สม่ำเสมอ ไม่สวยงาม ไม่ตรงกับความต้องการในเชิงพาณิชย์...แต่พันธุ์พื้นเมืองมีข้อเด่นเรื่องทนโรค ทนสภาพแวดล้อม ตรงนี้แหละ บริษัทจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ เป็นพ่อแม่พันธุ์สร้างพันธุ์พืชตัวใหม่ เพราะถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ ในอนาคตบริษัทมีสิทธิแจ้งได้อย่างที่รู้จักกัน ธุรกิจนี้ต้องมีการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆให้ตรงความต้องการของตลาด แต่ความต้องการของตลาด

นั้นไม่ยั่งยืนยาว นิยมชมชอบไม่นาน...วันใดความต้องการของตลาดเปลี่ยน ต้องทำพันธุ์ใหม่ทดแทน ถ้าไม่มีพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณสมบัติพิเศษมาให้ปรับปรุง บริษัทจะทำอะไรได้ ในเมื่อพันธุ์ที่ตัวเองมีอยู่ขายไม่ออก คราวนี้เข้าใจกันรึยัง ทำไมเขาถึงรักษพันธุ์พื้นเมืองแบบไม่เสแสร้ง และอาจจะรักษามากกว่าพวกเรารู้ไม่จริงมโนวิจารณ์ซะด้วยซ้ำ.

“ชมชื่น ชูช่อ”

**รมว.พาณิชย์ ลั่น สัปดาห์หน้าเห็นสินค้าทยอยลดราคาลงแน่!**



รมว.พณ. ลั่น สัปดาห์หน้า เห็นราคาสินค้าลดลงแน่ นำร่องกลุ่มน้ำมันหล่อลื่น พร้อมเดินหน้าดันการค้าชายแดน ขณะหอกการค้าไทย ชี้ รัฐไม่ต้องบังคับถ้าต้นทุนลด พร้อมลดราคาสินค้าลง เดือน เอกชนระวังค่าเงินบาทผันผวน

วันที่ 12 ม.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การลดราคาสินค้าตามต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงนั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นรายการกลุ่มสินค้าว่า มีสินค้าใดได้รับประโยชน์จากการปรับลดราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นต้นทุนด้านการขนส่งบ้าง ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า ผู้ผลิตสินค้าอาจไม่ยอมลดราคาลงนั้น มองว่าเป็นเรื่องที่พูดกันไปเอง หากเชิญผู้ผลิตสินค้ามาหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันน่าจะได้รับความร่วมมือในการลดราคาสินค้าลง คาดว่าสัปดาห์หน้า จะเห็นสินค้าบางรายการปรับราคาลง เช่น กลุ่มน้ำมันหล่อลื่น และอีกหลายรายการที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าว ว่า ภาคเอกชนได้ติดตามราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากต้นทุนปรับลดลง ภาคเอกชน ก็พร้อมจะลดราคาสินค้าลงแน่ รัฐไม่ต้องบอกให้ลดราคาลง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ชะลอตัว และมีโอกาสซึ่มตัวไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น หากรัฐบาลจะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

(แวนต์) เป็น 8-10% จากเดิม 7% ในสิ้นปีนี้ตามกำหนดนั้น อาจกระทบต่อประชาชน และส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยชะงักงัน หากเป็นไปได้ ควรชะลอการขึ้นแวนต์ออกไปให้นานที่สุด

สำหรับการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการเสนอให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจไทย ที่อยู่ในภาวะชะงักงัน คือ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในทุกส่วนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงบที่ค้างท่อ งบซ่อมบำรุง งบโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจขยายตัวได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ประมาณ 4% แต่ภาคเอกชนมองว่า อาจขยายตัวได้ 3.5% เพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวดีนัก

"เรื่องที่ภาคเอกชนต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับปีนี้ คือ ความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งต้องการให้รัฐบาลดูแลให้ใกล้เคียงกับค่าเงินของประเทศคู่แข่ง เพื่อไม่ให้เสียเปรียบด้านการค้า อย่างขณะนี้ ค่าเงินบราซิลอ่อนค่าลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ของไทยยังเท่าเดิม ทำให้ไทยเสียเปรียบในการส่งออกน้ำตาล ส่วนราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นผลดีกับไทย ทำให้ประหยัดเงินนำเข้าน้ำมันได้มากถึง 300,000 ล้านบาท แต่ถ้าคนไทยยังใช้น้ำมันสิ้นเปลืองก็อาจไม่ได้ประโยชน์อะไร" นายอิสระ กล่าว